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NOÄI QUY KHAÙCH SAÏN SANOUVA

1. Yeâu caàu quyù khaùch xuaát trình hoä chieáu, CMND taïi quaày leã taân ñeå laøm thuû tuïc nhaän phoøng vaø kieåm tra laïi giaù phoøng tröôùc khi ñaêng kyù.

2. Khaùch saïn chæ chòu traùch nhieäm veà nhöõng ñoà vaät quyù hay tieàn baïc cuûa khaùch ñöôïc göûi taïi nôi tieáp taân vaø coù bieân nhaän cuûa ngöôøi göûi.

3. Khi ra khoûi phoøng, ñeà nghò quyù khaùch khoùa cuûa caån thaän vaø gôûi chìa khoùa phoøng taïi quaày leã taân.

4. Yeâu caàu quyù khaùch khoâng xeáp ñaët laïi ñoà ñaïc, thieát bò trong phfong hoaëc di chuyeån töø phfong naøy sang phoøng khaùc. Quyù khaùch phaûi chòu traùch nhieäm veà baát cöù khoảân thieät haïi naøo gaây ra.

5. Yeâu caàu quyù khaùch khoâng naáu nöôùng vaø giaët uûi trong phoøng, khaùch saïn coù nhaân vieân doïn phoøng haøng ngaøy vaø coù dòch vuï giaët uûi 24/24 taát caû caùc ngaøy trong tuaàn.

6. Quyù khaùch khoâng ñöôïc ñem vuõ khí, chaát deã chaùy, caùc chaát Narcotics vaø thuù vaät vaøo khaùch saïn.

7. Yeâu caàu quyù khaùch khoâng tieáp khaùch taïi phoøng ngoaïi tröø  nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp ñoái vôùi quyù khaùch thueâ phoøng ñaëc bieät.
8. Vì söï an toaøn cuûa quyù khaùch, yeâu caàu khaùch ñeán thaêm ñeå laïi giaáy tôø chöùng minh taïi quaày leã taân vaø khoâng neân löu laïi phoøng khaùch sau 17:00 giôø.

9. Khi quyù khaùch traû phoøng, xin vui loøng thoâng baùo taïi quaày leã taân tröôùc 24 tieáng, thôøi gian traû phoøng laø 12:00 giôø tröa. Trong tröôøng hôïp quyù khaùch traû phoøng chaäm ñeán 18:00 giôø ,tieàn thanh toaùn phaûi tính theâm 50% vaø caû ngaøy neáu traû phoøng sau 18:00 giôø. Tröôùc khi rôøi khoûi khaùch saïn, yeâu caàu quyù khaùch thanh toaùn taát caû caùc hoùa ñôn vaø traû laïi chìa khoùa phoøng taïi quaày leã taân.

10. Khi  phaùt hieän ra ñaùm chaùy trong khaùch saïn, ñeà nghò quyù khaùch baùo ngay     cho taát caû moïi ngöôøi xung quanh khu vöïc ñoù vaø sau ñoù tuaân theo söï höôùng daãn cuûa nhaân vieân cöùu hoûa ñeán nôi sô taùn.

THE SANOUVA THE HOTEL‘S REGULATIONS

1. Guests are kindly requested to present passport and ID card at the Reception Desk for check – in procedure, and the room rate should be checked prior to register.

2. The Hotel has only been responsible for precious object or money of guests if they are sent at Reception Desk with the receipt.

3. When going out, please lock the door carefully and leave the key at the Reception.

4. Please do not displace furniture and other equipment in the room or move them around from one room to another. Guests are liable to any damage done.

5. Guests are kindly requested not to cook and have laundry in the room. Room services and laundry services are 24 hours daily in the Hotel.

6. It is strictly forbidden to bring weapons, inflammable, materials narcotics and animals into the Hotel.

7. Guests should not meet friends or relatives in the room except those who hire suites in case of emergency.

8. For your security, friends and relatives when coming shall leave their ID card at reception and should not stay after 17:00  in the room.
9. Check – out is to be notified to Reception 24 hours in advance. Check – out time is 12:00 at noon. If check out until 18:00 constitute a surcharge of up to 50% and full day charge after 18:00 prior to leave the Hotel, guests are kindly requested to settle all bills and return keys at The Reception.

10. Whenever discovering a fire in the Hotel, please immediately advise all people in your vicinity and then comply with the guidance of the fire – fighting brigde.

LES RÈGLEMENTS INTÉRIEUS

DE L’HÔTEL SANOUVA

1. Les hôtes sont priés de présenter passeports et cartes d’identité au bureau de réception et d’être au courant du prix avant la location des chambres.

2. L’Hotel ne sera responsable que des ojets précieux ou le l’argent coufié à la Réception avec le reçu.
3. Durant votre absence, il faut fermer à double tour la chambre et laisser la clé au ré ceptionniste.

4. Ne pas déplacer les meubles installés dans la chambre. Les hôtes sont responsables de tout dommage causé à l’hôtel.
5. ll est interdit de faire la cuisine, le lessive et le repassage. A l’hôtel, il y a ce service à la disposition déhôtes durant toute la journée.

6. ll est interdet de porter des porter des armes, des explosifs, des matières inflammables, des narcotiques et d’emmener avec soi des animaux.

7. ll est interdit de recevoir des visiteurs dans la chambre, excepté pour les cas urgents et seulement pour ceaqui ont loué les chambres spéciales.

8. En raison de la sécurité des hôtes, les visiteurs sont priés de laisser leurs cartes d’identité au bureau de réception et deseretire avant 17h,
9. Avant de quitter l’hôtes sont priés de communiquer l’heure de départ au bureau de ré ception au moins 24h avant.

Le temps fi xé pour rendre la chambre est amidi.

Sil’on rend la chambre à 18h, on doit payer une amende de 50%, et après 18h, on doit payer la location pour toute la journée. Avant de quitter l’hôtel, il faut liquder toutes les facture, et rerndre la dé au bureau de réception.

10. Quang on a décelé ane incendie dans l’hôtel, il faut informer urgent les voisins  et se conformer aux indications des pompiers.
